

วิธีดำเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

งานวิจัยนี้มีกลุ่มประชากรในการศึกษาคั้งนี้ คือ อุตสาหกรรมผลิตในจังหวัดนครราชสีมา จำนวนทั้งสิ้น 124 อุตสาหกรรม จากฐานข้อมูลพัฒนาธุรกิจการค้า (21 ธันวาคม 2562) สำหรับKey Informantในการศึกษาคั้งนี้คือ ผู้จัดการทุกฝ่ายซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านองค์กรเป็นอย่างดี ผู้วิจัยได้จัดส่งแบบสอบถามไปทั้งสิ้น 124 อุตสาหกรรม โดยแบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับและสมบูรณ์มีจำนวน 117 ราย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ข้อคำถามที่ใช้แสดงความคิดเห็นเป็นแบบ 5 ระดับ ในแต่ละตัวแปรจะประกอบไปด้วย 4 ข้อคำถาม รวมจำนวนทั้งสิ้น 12 ข้อคำถามที่ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรม

2) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ มีขั้นตอนดังนี้ (1) การหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนำแบบสอบถามฉบับร่าง เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ข้อ (2) การหาค่าความเชื่อถือได้ (Reliability) โดยนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบ (Pre - Test) โดยการทดลองใช้ (Try - Out) แบบสอบถามกับผู้จัดการฝ่ายที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 ชุด เพื่อหาขอบปรองหรือข้อผิดพลาดในแบบสอบถาม และนำแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์หาความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha) ได้ค่าความเชื่อถือได้ของทุกตัวแปรทุกตัว อยู่ระหว่าง 0.846– 0.871

การวิเคราะห์ข้อมูล

เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้แล้ว จึงทำการตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของคำตอบในแบบสอบถามทั้งหมด ตัวแปรที่ผู้วิจัยคาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับ ความยั่งยืนขององค์กรในคั้งนี้ มี 2 ตัวแปร

1. ประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านต้นทุน
2. การตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม

ตัวแปรทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษาถูกนำมาทำการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression analysis) โดยใช้สมการโครงสร้าง ดังนี้

$$\text{Equation 1: OS} = \alpha_1 + \beta_1 \text{OCE} + \beta_2 \text{EA} + \epsilon_1$$

α_n แทนที่	ค่าคงที่		OCE	แทนที่	ประสิทธิภาพการดำเนินงานด้าน
β_n แทนที่	ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระแต่ละตัว		ต้นทุน		
			EA	แทนที่	การตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม
OS	แทนที่	ความยั่งยืนขององค์กร	ϵ แทนที่		ค่าความคลาดเคลื่อน

สรุปผลการวิจัย

การศึกษาเรื่อง ผลกระทบของประสิทธิผลการดำเนินงานด้านต้นทุน และการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมต่อความยั่งยืนขององค์กร : ธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมาเป็นการศึกษาเชิงสำรวจ (Survey Research) เพื่อป้องกันปัญหา Multicollinearity ผู้วิจัยจึงทำการทดสอบ Multicollinearity โดยพิจารณาจากค่า VIF ของตัวแปรอิสระค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่ถึงขั้นก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity (Neter, Wasserman and Kutner:1985) ซึ่งสามารถนำไปวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ได้ โดยได้เสนอผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 1

ตาราง 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร

ลำดับที่	Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
1	ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านต้นทุน (OCE)	0.340	0.082	4.126	0.000
2	การตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม (EA)	0.363	0.082	4.399	0.000

n = 117, R² = 0.426, R²adj = 0.419

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตาราง 1 การศึกษาการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของความสัมพันธระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร โดยเลือกใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุแบบวิธี Enter ซึ่งเป็นการเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยเชิงพหุในขั้นตอนเดียว ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับความยั่งยืนขององค์กร คือประสิทธิผลการดำเนินงานด้านต้นทุน และการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม ที่ระดับ 0.05 โดยส่งผลถึงร้อยละ 41.9 (R²adj = 0.419) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 และ 2

อภิปรายผล

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร ของธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมาสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาพบว่าประสิทธิผลการดำเนินงานด้านต้นทุน และการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนขององค์กรต่อธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมาคือประสิทธิผลการดำเนินงานด้านต้นทุน และการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญไปในทิศทางเดียวกันกับความยั่งยืนขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ดวงมณี โกมารทัต, 2552: 10) และ (Schaltegger and Burritt, 2010)

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบของประสิทธิผลการดำเนินงานด้านต้นทุน และการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมต่อความยั่งยืนขององค์กรต่อธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมา เป็นการเพิ่มวรรณกรรมที่ไม่ซ้ำกับงานวิจัยที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตระหนักถึงเกี่ยวปัจจัยที่ส่งผลกระทบของประสิทธิผลการดำเนินงานและการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนว่าข้อมูลต้นทุนมีบทบาทที่สำคัญในการกำหนดกล

